

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2018

CHỈ THỊ
Về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Những năm qua, thời tiết có những diễn biến bất thường, cực đoan, cường suất mưa lũ ngày càng lớn. Bên cạnh đó, khả năng dự báo, cảnh báo, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng còn hạn chế nên thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất vẫn rất lớn, nhất là về người, tài sản, cơ sở hạ tầng của nhân dân và nhà nước, để lại hậu quả hết sức nặng nề. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, giảm thiệt hại do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Chủ động bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai các năm trước chưa được xử lý. Các trường học khi đầu tư xây dựng lại hoặc xây mới phải đảm bảo an toàn trước thiên tai và kết hợp làm nơi sơ tán, trú tránh cho người dân khi xảy ra thiên tai. Tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định và cấm biển cảnh báo khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến từng thôn, bản, hộ dân, công trình công cộng (nhất là trường học, cơ sở y tế), tuyến đường giao thông, khu sản xuất để chủ động di dời hoặc sẵn sàng phương án sơ tán khi xảy ra mưa lũ lớn. Triển khai các giải pháp cấp bách tiêu thoát nước, giảm tải để giảm nguy cơ sạt trượt, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực dân cư trong mùa mưa lũ.

- Tổ chức các tổ, đội xung kích phòng chống thiên tai tại từng thôn, bản để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu. Làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông qua bến đò, ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lũ. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng huy động khi có yêu cầu.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ngăn chặn các hoạt động làm tăng nguy cơ lũ